

Số: /BC-UBND

Kỳ Khang, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND xã khoá XX

UBND xã nhận được công văn số 22- CV/HĐND, ngày 23/7/2024 của HĐND xã về việc đề nghị UBND xã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XX, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, xem xét và báo cáo trả lời như sau:

1. Lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Hiện nay tại đê Hói Gieng thôn Đồng Tiến, hộ ông Thiệu Hiệp chăn nuôi vịt đàn có số lượng khá lớn, gây ô nhiễm môi trường nước, cử tri thôn Đồng Tiến rất bức xúc nội dung này đã được cử tri kiến nghị nhiều lần; tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã, UBND xã đã tiếp thu và hứa là sẽ xem xét xử lý trong thời gian tới, nhưng đến nay chưa được xử lý. Đề nghị UBND xã cho HĐND xã biết nguyên nhân, lý do vướng mắc vì sao chưa được xử lý?, hướng xử lý trong thời gian sắp tới?, thời gian nào hoàn thành nội dung nêu trên.

Trả lời:

Tại đê Hói Deng thuộc địa bàn thôn Đồng Tiến từ trước đến nay một số hộ dân thường chăn nuôi vịt hàng năm để phát triển kinh tế hộ gia đình, khoảng cách chăn nuôi đến khu dân cư hơn 200m. Tuy vậy trong mấy năm trở lại đây có 02 số hộ dân là hộ ông Thiệu Hưng và ông Thiệu Hiệp chăn nuôi với số lượng vịt khá lớn. Vào những thời điểm không được chăn thả tự do trên các cánh đồng thì các hộ đã đóng vịt nuôi tại khu vực bờ đê gần nghĩa địa thôn Đồng Tiến, việc chăn nuôi có số lượng lớn trong diện tích hẹp có nguy cơ làm ô nhiễm môi trường nước. Sau khi có ý kiến của cử tri UBND xã đã tiến hành kiểm tra lập biên bản làm việc, giao cho 2 hộ tự tháo dỡ chuồng trại tạm và không được chăn nuôi vịt tập trung tại đê Hói deng, đến ngày 10/12/2023 hộ ông Thiệu Hưng đã tự tháo dỡ chuồng trại và không chăn nuôi vịt tại khu vực nói trên, còn hộ ông Thiệu Hiệp thì chưa thực hiện

Nguyên nhân: Ông Thiệu Hiệp chăn nuôi với số lượng vịt khá lớn, chủ yếu là vịt đẻ vì vậy cần có thời gian để tìm vị trí chăn nuôi phù hợp đảm bảo các điều kiện chăn nuôi để không gây thiệt hại lớn cho gia đình. Trong lúc chờ di dời đàn vịt ông Hiệp đang đề nghị chính quyền xã tạo điều kiện cho gia đình nhận thầu khu vực đất do xã quản lý mà không sản xuất nông nghiệp được để làm nơi chăn nuôi vịt, vì vậy nên ông Hiệp xin đóng tạm vịt tại đê Hói Deng một thời gian. Đến nay đề nghị của ông Hiệp về việc xin nhận thầu đất ao hồ để chăn nuôi vịt không thực hiện được do không có diện tích đất phù hợp. Ngày 20/6/2024 UBND xã đã làm

việc với hộ ông Thiệu Hiệp và ban hành thông báo giao thời hạn cho hộ gia đình tự tháo dỡ chuồng trại và di dời đàn vịt trước ngày 30/7/2024, đến ngày 26/7/2024 thì hộ gia đình đã tự ý tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi và di dời, không chăn nuôi vịt tại khu vực nói trên.

Sau khi hộ gia đình ông Thiệu Hiệp tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi và di dời vật nuôi ra khỏi khu vực nói trên. UBND xã giao thôn Đồng Tiến thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tham mưu quản lý, sử dụng, điều tiết nước lòng hồ và sử dụng bờ hồ hói gieng, nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với các thôn còn lại tiếp tục rà soát hộ chăn nuôi gia cầm trên các ao, hồ tại địa bàn thôn không đảm bảo công tác vệ sinh môi trường để tham mưu UBND xã kiểm tra xử lý.

2. Lĩnh vực đất sản xuất Nông nghiệp

Một số hộ dân thôn Trung Tân, Trung Tiến có diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực đồng Su Nậy, Đồng Rậm, Vụng Bom đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, cử tri 2 thôn đã kiến nghị nhiều lần, tại kỳ họp thứ 10 UBND xã đã tiếp thu đề tập trung hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, nhưng đến nay thời gian khá dài vẫn chưa được cấp giấy. Đề nghị UBND xã cho biết nguyên nhân vướng mắc từ khâu nào? giải pháp thực hiện trong thời gian tới? khi nào thì hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

Trả lời: Thực hiện chủ trương đo đạc bản đồ địa chính năm 2013, UBND huyện chỉ định đơn vị tư vấn về các xã đo đạc, xây dựng và trình phê duyệt bản đồ địa chính năm 2013, đồng thời thực hiện chủ trương cấp đổi đồng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn huyện. Xã Kỳ Khang cũng đã đo đạc, phê duyệt bản đồ và thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân với khối lượng cấp giấy thuộc tốp nhiều nhất trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay một số thửa đất vẫn chưa được cấp đổi hoặc cấp mới GCN QSD đất (kể cả đất ở và đất sản xuất nông nghiệp).

Thực hiện văn bản số 1968/UBND-TNMT của UBND huyện Kỳ Anh ngày 01/11/2023 về việc đôn đốc việc hoàn thành kê khai các thửa đất chưa được cấp GCN QSD đất và chưa được công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980. UBND xã đã có Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/11/2023 về việc rà soát cấp GCN QSD đất cho những gia đình, cá nhân chưa được cấp GCN QSD đất trên địa bàn xã. Sau khi thông báo thì các thôn đã đồng loạt kê khai và có báo cáo kết quả như sau: Tổng các thửa đất chưa được cấp GCN QSD đất trên toàn xã: 349 trường hợp, cụ thể: Vĩnh Long: 12 trường hợp; Trung Tiến: 7 trường hợp; Sơn Hải: 17 trường hợp; Tiến Thành: 37 trường hợp; Quảng Ích: 33 trường hợp; Phú Thượng: 15 trường hợp; Đồng Tiến: 96 trường hợp; Đậu Giang: 9 trường hợp; Hoàng Dụ: 34 trường hợp; Trung Tân: 78 trường hợp; Vĩnh Phú: 11 trường hợp. Tuy vậy theo thống kê của Sở tài nguyên môi trường thì hiện nay toàn xã còn 7.614 thửa đất chưa được cấp giấy

chứng nhận gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất xã quản lý, trong đó đa số là đất nông nghiệp.

Nguyên nhân của việc tồn đọng các thửa đất chưa được cấp giấy và cấp đổi: Trên địa bàn xã dân cư đông nên khối lượng các thửa đất đề nghị cấp giấy, cấp đổi rất lớn, trong thời kỳ thực hiện chủ trương cấp đổi đồng loạt không thể thực hiện hết, một số thửa chưa được cấp giấy theo nghị định 64/CP, một số thửa đất có sai lệch vị trí sau 2 lần chuyển đổi ruộng đất, các thửa có thay đổi ranh giới sau đo đạc, một số thửa quy chủ sai, một số hộ gia đình kê khai không hết, một số hộ đi vắng khỏi địa bàn...)

Riêng tại vùng Su nậy thuộc thôn Trung Tiên: Thời điểm xã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính năm 2013 và cấp đổi đồng loạt thì diện tích vùng Su nậy đang được các hộ đồng ý cho Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh khai thác quặng Ti tan và nhận tiền bồi thường hỗ trợ nên chưa được đo đạc bản đồ địa chính và không đủ điều kiện để xây dựng hồ sơ cấp giấy đối với các thửa đất. Sau khi đơn vị khai thác hoàn trả mặt bằng, đắp lại bờ vùng bờ thửa, thôn tổ chức chia lại ruộng cho các hộ dân. Năm 2018 UBND xã đã bỏ kinh phí thuê đơn vị tư vấn đo đạc để làm hồ sơ cấp đổi cho nhân dân. Tổng số có 119 bộ hồ sơ cấp đổi (trong đó có 27 bộ cấp đổi từ giấy chứng nhận theo ND 64/CP, 92 bộ nhận lại từ cha mẹ có bìa theo ND 64/CP). Hồ sơ nộp cho phòng Tài nguyên môi trường năm 2018, đã được chuyên viên phòng tiếp nhận kiểm tra nhưng sau đó chưa được xử lý cấp đổi cho các hộ dân. Hiện nay theo đề nghị của người dân, UBND sẽ mời các hộ có đất lên làm việc để thống nhất phương án cụ thể trong việc phối hợp VPĐK đất đai chi nhánh huyện Kỳ Anh đo đạc lại một số thửa đất có sai sót và phối hợp Phòng TNMT huyện Kỳ Anh để xin hướng dẫn phương án xử lý sớm nhất cho các hộ.

Tại vùng Đồng Rậm và Vụng bom của thôn Trung Tân, sau khi thực hiện chủ trương cấp đổi đồng loạt giấy chứng nhận, đa số các hộ dân đã được cấp đổi GCN QSD đất, còn lại một số thửa chưa được cấp giấy chứng nhận. Thời gian vừa qua, các hộ có nhu cầu trực tiếp đến làm hồ sơ cấp giấy UBND xã vẫn tiếp nhận xử lý bình thường, nếu thời gian tới tất cả các hộ còn lại chưa được cấp giấy nếu có nhu cầu liên hệ công chức địa chính xã để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Giải pháp trong thời gian tới:

Đối với các thửa đất cấp đổi giấy chứng nhận: UBND xã tiếp tục tuyên truyền và tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục để cấp đổi giấy chứng nhận cho nhân dân.

Đối với các thửa đất chưa được cấp giấy: Hiện nay UBND xã đang triển khai thực hiện chủ trương của cấp trên, chỉ đạo các thôn rà soát cụ thể các thửa đất chưa được cấp giấy, thông báo cho các hộ dân biết để phối hợp triển khai thực hiện.

Đối với những thôn có kế hoạch tích tụ ruộng đất thì tạm dừng việc cấp đổi, cấp mới để chờ khi hoàn thành việc tích tụ ruộng đất thì tiến hành thủ tục cấp đổi, chỉnh lý và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

3. Lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến nay có một số tiêu chí sụt giảm như: tiêu chí tổ chức sản xuất, hạ tầng thương mại nông thôn, trường học, kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tỷ lệ số thôn đạt chuẩn còn thấp (5/11 thôn) nhưng sự vào cuộc của cán bộ và Nhân dân một số thôn chưa cao; vai trò điều hành của một số đồng chí thôn trưởng thời gian qua còn chần chừ, thiếu tập trung, thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; những tồn tại, hạn chế nêu trên, với trách nhiệm là cơ quan quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND xã đã đưa ra những chủ trương, biện pháp nào trong tổ chức thực hiện và giải pháp trong điều hành tổ chức thực hiện để khắc phục các tiêu chí bị sụt giảm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn, nhất là đối với 2 thôn đăng ký đạt chuẩn, của 5 tháng còn lại của năm 2024. Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra trong năm.

UBND xã xin được trả lời như sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành:

- Thực hiện nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 26/01/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2024 và những năm tiếp theo và Ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cho cán bộ công, công chức phụ trách tiêu chí, phụ trách địa bàn thôn; phân công các các cơ quan, tổ chức giúp đỡ các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; quyết định giao nhiệm vụ các thôn trong xây dựng khu dân cư mẫu. Ngay từ đầu năm UBND xã đã tham mưu BCĐ xây dựng NTM xã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phát động đợt cao điểm về xây dựng NTM.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 UBND xã đã ban hành 07 văn bản Chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã trong đó có 02 Kế hoạch, 02 Quyết định, 3 báo cáo, 2 công văn. Chỉ đạo CBCC được phân công chỉ đạo NTM tại các đơn vị thôn xóm cùng làm việc với các thôn khảo sát, xây dựng kế hoạch, đường găng bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo quyết định 39 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo cán bộ phụ trách tiêu chí thường xuyên cập nhật, củng cố hồ sơ theo hướng dẫn thực hiện Tiêu chí của các phòng ban cấp huyện và các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành cấp tỉnh. Đồng thời tập trung đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố các tiêu chí, kích cầu trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tuy nhiên kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2024 đạt thấp, trong đó có 3 tiêu chí giảm sút bao gồm tiêu chí tổ chức sản xuất, tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí trường học; 2 khu dân cư đăng ký về đích 6 tháng đầu năm 2024 chưa đủ điều kiện để đề xuất nghiệm thu, đánh giá gồm thôn Phú Thượng, thôn Vĩnh Phú:

Những tồn tại nêu trên có những nguyên nhân sau:

- **Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất:** UBND xã đã chỉ đạo bổ sung hoàn thiện chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nước mắm Bà Lý. Tiêu chí này đã được công nhận đạt chuẩn.

- **Đối với tiêu chí trường học:** Xã Kỳ Khang có 4 trường học trong đó có 3 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (đạt 75%, yêu cầu để được công nhận của tiêu chí là 70%) tiêu chí này được công nhận đạt, tuy nhiên mức độ đạt chuẩn Quốc gia của các trường học trên địa bàn chưa thật sự bền vững, đòi hỏi nguồn lực đầu tư xây dựng rất lớn. Trong những năm qua UBND xã đã ưu tiên nguồn lực khá lớn cho xây dựng cơ sở vật chất trường học tuy nhiên nguồn ngân sách địa không đủ đáp ứng yêu cầu của ngành. UBND xã cũng đã tích cực tranh thủ từ các chương trình dự án, các nguồn xã hội hoá phục vụ cho công tác giáo dục và quyết tâm giữ vững các trường đã được công nhận đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong thời gian tới.

- **Đối với tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn:** Hồ sơ tiêu chí bị thất lạc:

Trong thời gian qua UBND đã chỉ đạo tập trung để bổ sung hồ sơ, hiện nay còn khá nhiều hồ sơ, văn bản liên quan cần khôi phục lại như phê duyệt phương án chuyển đổi, Hồ sơ thiết kế dự toán và các văn bản pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo chợ, Hồ sơ kiểm kê, đánh giá tài sản, vốn công nợ chợ trước chuyển đổi, Hồ sơ đăng ký nhận thầu quản lý, kinh doanh, khai thác của chợ doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, hoặc giao thầu, giao quản lý theo quy định tại Quyết định số 24/2014, Phương án sắp xếp bố trí các ngành hàng, mặt hàng, chủng loại hàng hóa đã được UBND huyện phê duyệt... Về nội dung tiêu chí này có những danh mục hồ sơ không thể khắc phục được, UBND xã đang tranh thủ hướng dẫn của cấp trên để thực hiện, tuy nhiên cũng xin đề xuất BCD làm việc với đồng chí phụ trách tiêu chí trước đây để có phương án lục tìm lại hồ sơ cũ.

- **Đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu:** UBND đã tích cực chỉ đạo Chi uỷ, Ban cán sự thôn tập trung khắc phục các nội dung tồn tại hạn chế theo 10 nội dung của bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo 2 đợt thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn thực hiện tiêu chí. Tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng hồ xử lý nước thải hộ gia đình, tập trung chỉnh trang vườn hộ, hàng rào xanh, cảnh quan môi trường. Chỉ đạo đầu tư chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất tại nhà văn hoá thôn, đầu tư bộ dụng cụ tại khu vui chơi giải trí cho trẻ em và người già. Tuy nhiên kết quả xây dựng KDC tại các thôn còn rất nhiều nội dung tồn tại hạn chế:

Công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ xây dựng NTM của UBND xã còn thiếu quyết liệt, chưa có sự tập trung cao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn thiếu quyết liệt, thiếu sáng tạo, chưa bám sát kế hoạch đường găng để thực hiện dẫn đến kết quả thực hiện một số tiêu chí còn thấp.

Phong trào XDNTM ở một số thôn chưa có sự tập trung, kết quả đạt được còn thấp, đặc biệt là công tác vận động sắp xếp nhà cửa, vườn hộ, chỉnh trang chuồng trại chăn nuôi, công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cắt tỉa hàng rào xanh, xây dựng hố xử lý nước thải hộ gia đình, phân loại và xử lý rác thải...

- Cán bộ, công chức được phân công chỉ đạo các thôn chưa tập trung bám sát nhiệm vụ đề ra, để chỉ đạo các thôn thực hiện. Vai trò trách nhiệm của một số đồng chí thôn trưởng còn hạn chế, còn có thái độ trong chờ, ỷ lại vào sự đầu tư nguồn lực của cấp trên, một số đồng chí thôn trưởng thậm chí chưa nắm rõ các nội dung trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân vào cuộc chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu, làm chuyển biến nhận thức của người dân còn chậm, vai trò chủ thể của người dân chưa được phát huy; thu hút, kêu gọi nguồn lực, xúc tiến đầu tư còn hạn chế, xã hội hóa huy động nguồn lực đạt thấp. Đoàn công tác của xã, các tổ chức được phân công chưa dành nhiều thời gian về, dẫn đến nhiều nội dung tiêu chí phụ trách gặp khó khăn, chậm tiến độ.

2. Giải pháp thời gian tới:

Các thôn phát động đợt ra quân xây dựng nông thôn mới, tập trung triển khai thực hiện 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra đầu năm; Trong đó tập trung thực hiện công tác sắp xếp nhà cửa, công trình phụ trợ; Chỉnh trang vườn hộ và chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; Triển khai xây dựng đường bê tông, rãnh thoát nước, kênh mương bê tông theo cơ chế hỗ trợ xi măng đã được UBND huyện phê duyệt; Chỉnh trang, nâng cấp nhà văn hóa và khu thể thao thôn; Phát quang hành lang an toàn lưới điện, củng cố các cột chống đỡ và dây dẫn điện sau công tơ đảm bảo tiêu chuẩn, lắp đặt WIFI tại nhà văn hóa thôn; Củng cố và nâng cao các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục trên địa bàn thôn xóm; Phát động toàn dân làm vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần, xây dựng hố xử lý nước thải sinh hoạt gia đình, hố ủ rác thải hữu cơ gia đình, vận động các hộ dân phân loại rác thải theo quy định, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp làm điểm nhấn trong thôn.

Đối với các thôn đã về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm Tiến Thành, Trung Tân, Sơn Hải, Đồng Tiến, Vĩnh Long; Tập trung thực hiện nâng cấp các tiêu chí đã đạt, duy trì thường xuyên các hoạt động xây dựng NTM triển khai thực hiện mô hình làng xã thông minh, nâng cấp các hàng mục tại nhà văn hóa thôn để xây dựng “Ngôi nhà trí tuệ”.

Đối với thôn được giao đăng ký xây dựng khu dân cư mẫu năm 2024 gồm thôn Thôn Vĩnh Phú, thôn Phú Thượng, Trung Tiến: Tập trung cao, huy động toàn bộ mọi nguồn lực để hoàn thành 10 nội dung tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là thực hiện các nội dung của tiêu chí môi trường, phục vụ công tác kiểm tra công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch của huyện.

Xây dựng kế hoạch bố trí nguồn đầu tư công trung hạn, tranh thủ các chương trình dự án để đầu tư củng cố, nâng cấp các tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn như trường học, hạ tầng thương mại nông thôn. Chỉ đạo tập trung khắc phục hồ sơ tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn theo hướng dẫn của phòng chuyên môn.

Kiến nghị đề xuất:

- Đề nghị BCD NTM xã có phương án làm việc với người phụ trách tiêu chí hạn tầng thương mại nông thôn để lục tìm lại hồ sơ bị thất lạc

- Đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội vào cuộc một cách mạnh mẽ, đồng bộ trong việc tuyên truyền đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân vào cuộc trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong đoàn viên, hội viên, mọi tầng lớp nhân dân, thông qua đó làm cho mọi người xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực đóng góp mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo trả lời câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

- TT Đảng Ủy, HĐND
- UBMTTQ xã;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VPUB

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Trính